



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๐๘

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๘๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๖๐๖  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งคำสั่งรองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการ และได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวมส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดำเนินการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต และได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการพิจารณาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในการ จัดซื้อนมโรงเรียน ให้มีความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน ให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยการสุ่มตรวจคุณภาพ ของนมที่ให้เด็กนักเรียนดื่ม และควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนหรือผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของนมโรงเรียนและปัญหาการทุจริตต่าง ๆ และให้

/ถือปฏิบัติ...

ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๒

## ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๖๖๖



๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๕๘๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาเพื่อดำเนินการ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักกับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปเพื่อดำเนินการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลการพิจารณาดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมโรงเรียน ให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน โดยให้พิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อย่างเคร่งครัด โดยการสุ่มตรวจคุณภาพของนมที่ให้แก่เด็กนักเรียนดื่ม และควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนหรือผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยง

/ ในเรื่อง ...